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ที่  พย ๗๓๒๐๑/ ว ๑๔         สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
           ๒๔๕ หมู่ที ่๙ ตำบลศรีถ้อย   
           อำเภอแม่ใจ  จังหวัดพะเยา ๕๖๑๓๐  

                  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๗ 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยแรก                      
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                      

เรียน กำนันตำบลศรีถ้อย, ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑, ๔, ๕, ๖, ๗, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลศรีถ้อย 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ลงวันที่ ๑๗  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗  จำนวน ๑ ฉบับ 
 ๒. สำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ 
      สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗                             จำนวน  ๑ ชุด 

  เน ื ่องด ้วย สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                                                             
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                               
วันศุกร ์ที่  ๒๓  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว 

  ในการนี ้  สภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย จ ึงได้ป ิดประกาศรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                       
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ  ณ  สำนักเทศบาล
ตำบลศรีถ้อย และเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย   www.sritoy.go.th จึงขอความอนุเคราะห์ 
กำน ันตำบลศร ีถ ้อยและผ ู ้ ใหญ่บ ้านท ุกหม ู ่บ ้าน ป ิดประกาศและประชาส ัมพ ันธ์ ให้ประชาชนทราบ                                  
ณ ที่ทำการกำนันตำบลศรีถ้อย และที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านด้วยจักขอบพระคุณยิ่ง รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วยนี้ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาประชาสัมพันธ์  ต่อไป 

 

         ขอแสดงความนับถือ 
 
 

                            ( นายสมพงษ์  รัตนประยูร ) 
            ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 

 

 

 

 

สำนักปลัดเทศบาล 
งานกิจการสภาฯ 
โทร. ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๗๙ ต่อ 101  
โทรสาร ๐ ๕๔๔๙ ๙๖๘๐ 
มือถือ 09 3176 5232 (นายโชคชัยฯ)                                    
www.sritoy.go.th / เทศบาลตำบลศรีถ้อย 
Email sritoy 245 @ 245 
 

“ปชา  สุขํ  มหุตมํ” 

“ความสุขของประชาชนยอ่มเป็นใหญ่” 

http://www.sritoy.go.th/
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ประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

เรื่อง ปิดประกาศรายงานประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

……………………………………….  

  เนื ่องด้วย สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                                           

สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการประชุม

สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  วันศุกร์ ที ่ ๒๓   กุมภาพันธ์                 

พ.ศ. ๒๕๖๗  แล้ว 

  ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ  ๓๓  และข้อ  ๓๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย                     

ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงปิดประกาศ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัย แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗                                  

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย                                                             

และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย www.sritoy.go.th แล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

            ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

          

        (นายสมพงษ์  รัตนประยูร) 

              ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sritoy.go.th/


-3- 
 

 

บันทึกรายงานการประชุม 
การประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  สมยัประชุมสามญั  สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗   
ณ ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย (ห้องประชุม ๑) อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

........................................................  
ผู้มาประชุม 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
เขต

เลือกตั้ง 
๑ นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมพงษ์ รัตนประยูร ๑ 
๒  นายวินัย  โยธาวุธ รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย วินัย  โยธาวุธ  ๑ 
๓ นายไสว  วงราจา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ไสว  วงราจา ๑ 
๔ นายสายคำ  ชัยชนะ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สายคำ  ชัยชนะ ๑ 
๕ นายสมนัด  มลูยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมนัด  มูลยะเทพ ๑ 
๖ นายอโนชา ปกแก้ว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย อโนชา ปกแก้ว ๑ 
๗ นายพูล  มูลยะเทพ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย พูล  มูลยะเทพ ๒ 
๘ นายสวาท  โปทปัญญา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สวาท  โปทปญัญา ๒ 
๙ นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดวงเดือน อุทธโยธา ๒ 

๑๐ นายสุรินทร์  อสุพล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สุรินทร์  อสุพล ๒ 
๑๑ นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย บุญเที่ยง  วงคพ์ิใจ ๒ 
๑๒ นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย มานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล ๒ 

ผู้เขา้ร่วมการประชุม 

ที ่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
๑ ดาบตำรวจ เทพสงวน  ปันสวุรรณ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย เทพสงวน  ปันสุวรรณ  
๒ นายอินจันทร์  ต๊ะมาธง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย อินจันทร์  ต๊ะมาธง  
๓ นายสมมิตร  โก๋จะกั๋ง รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย  มีภารกิจ 
๔ นายภานุวัฒน์  อะคะโล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ภานุวัฒน์  อะคะโล  
๕ นางถิรดา  ไชยเลิศ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ ถิรดา  ไชยเลิศ  
๖ นายศุภกร  อะคะโล ผู้อำนวยการกองช่าง ศุภกร  อะคะโล  
๗ นางราตรี  แปงคำเรือง ผู้อำนวยการกองคลัง ราตรี  แปงคำเรือง  
๘ นายสุรพล  รักษ์พันธ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ สุรพล  รักษ์พนัธ ์  
๙ นางวารุณี  ภาชนนท ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ วารุณี  ภาชนนท์  
๑๐ นายประทีป  ภาชนนท์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ประทีป  ภาชนนท ์  
๑๑ นายโชคชัย  อุทธโยธา  นิติกรชำนาญการ นายโชคชัย  อุทธโยธา  
๑๒ นางสาวกฤติยา  วงศ์ราษฎร์ แม่บ้านสำนักงาน กฤติยา  วงศ์ราษฎร์  

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๕ น. 

/เมื่อถึงกำหนด... 
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  เมื่อถึงกำหนดเวลาประชุม  นายโชคชัย อุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                     
ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เข้าห้องประชุม และนายสมพงษ์  รัตนประยูรประธานสภา
เทศบาลตำบลศรีถ้อย  ซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยที่
อยู่ในห้องประชุมและลงลายมือชื่อเข้าประชุมแล้ว มีจำนวน ๑๒ คน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้ดำเนินการ
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

ระเบียบวาระที่  ๑        เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   แจ้งประกาศสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย เร ื ่อง เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                        
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได ้มอบหมายให้นายโชคชัย  อ ุทธโยธา เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                     
ประธานสภาฯ  อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย เร ื ่อง เร ียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                           
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายโชคชัย อุทธโยธา  ได้อ่านประกาศสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
เลขานุการสภาฯ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ตามท ี ่สภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ในการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                             
   สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก                      
   ของปีถ ัดไป ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันเร ิ ่มสมัยประชุมวันที ่ ๑กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๗                    
   ระยะเวลากำหนด ๓๐ วัน นั้น 
    ดังนั ้น เพื ่อให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖                                       
   และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับข้อ ๒๑ และ ๒๒                   
   ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ ่น พ.ศ.๒๕๔๗                                   
   และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
    สภาเทศบาลตำบลศร ี ถ ้ อย จ ึ งเร ี ยกประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้ อย                                           
   สม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัยแรก   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ว ัน เร ิ ่ มสม ัยประชุม                              
   วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ - ๑  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๗  
     นายสมพงษ์  รัตนประยูร ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

ระเบียบวาระที่  ๒   เรื ่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ 
   สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖  วันพุธ ที่  ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ได้แจ้งว่า ตามที่ ได้ส่งรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย       
ประธานสภาฯ   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖                                             
   ซ ึ ่ งคณะกรรมการสาม ัญตรวจรายงานการประช ุมฯ  ได ้ตรวจสอบแล้ว                                     
   ไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมสภา ที่ พย ๗๓๒๐๑/ว ๕ ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์                                             
   พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯได้ตรวจรายงานการประชุมดังกล่าว                    
   ว่าถูกต้อง ครบถ้วน หรือไม่ หรือจะมีการแก้ไขหรือไม่ ซึ ่ง ไม่มีสมาชิกสภาฯ                       
   ท่านใดเสนอให้ม ีการแก้ไข และได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาล                                    
   ตำบลศรีถ้อย ที่อยู่ในที่ประชุมแล้วมีจำนวน 1๒ คน ถือว่ าครบองค์ประชุม    
   จึ งขอมติที ่ ประชุมว่ าจะรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                               

/สมัยประชุม... 
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   สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. 256๖ เมื ่อวันพุธ ที่ ๒๗ ธันวาคม                                           
   พ.ศ.256๖  หรือไม่ ด้วยการยกมือ 
   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียง 1๐ เสียง ไม่รับรอง                  
   ไม่มี งดออกเสียง 1 เสียง ถื อว่ าที่ ประชุมมีมติ รับรองรายงานการประชุม
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อยสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๖ 
   วันพุธ ที่ ๒๗  ธันวาคม พ.ศ.256๖ 

มตทิี่ประชุม  ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ                   
   สมัยที่ ๔ วันพุธ ที่ ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ. 256๖ 

ระเบียบวาระที่ 3   กระทู้ถาม 
   ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 4   เรื่องที่คณะกรรมการสภาพิจารณาเสร็จแลว้ 
   ไม่มี 

ระเบยีบวาระที่ 5  เรื่องที่เสนอใหม ่

ระเบยีบวาระที่ ๖ ญัตติอื่นๆ  
   ไม่ม ี

ระเบยีบวาระที่ ๗ เรื่องอื่นๆ 

   ๗.๑ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายโชคชัย  อุทธโยธา ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้
นิติกร    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) 
   พ.ศ. ๒๕๖๒ 
     มาตรา ๒๔ วรรคแรก “ในปีหน ึ ่งให ้ม ีสม ัยประชุมส ี ่สม ัย สม ัยประชุมสภา                               
   ครั้งแรก และวันเริ่มสมัยประชุมประจำปีให้สภาเทศบาลเป็นผู้กำหนด...” 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                                           
   พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
    ข ้ อ ๒๐  “นอกจากการประช ุ มสภาท ้ องถ ิ ่ นคร ั ้ งแรกตามข ้ อ ๖ แล้ ว                                                         
   การประชุมสภาท้องถิ่นมี ๒ ประเภท คือ 
    (๑) การประชุมสามัญ 
    (๒) การประชุมวิสามัญ 
    ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง  “การกำหนดจำนวนสมัยประชุม สามัญประจำปี  
   ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น                  
   วันเริ ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัยประชุม     
   สามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับ                     
   โดยอนุโลม  
    เมื ่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น   
   พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย  ณ  สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...” 
    และชี้แจงการกำหนดสมัยประชุมสามัญของสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
   ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี ้

/๑.สมัยประชุมสามัญ... 
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    ๑. สมัยประชุมสามัญ 
    (๑) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ เดือน มิถุนายน  วันเริ ่มสมัยประชุม                 
   ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการประชุม ๑ ครั้ง  
    (๒) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๓ เดือน สิงหาคม  วันเริ ่มสมัยประชุม                    
   ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการประชุม ๓ ครั้ง  
    ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่  ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    (๓) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๔ เดือน ธันวาคม  วันเริ ่มสมัยประชุม                   
   ๑ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีการประชุม ๑ ครั้ง 
    ๒. สมัยประชุมวิสามัญ 
    (๑) สม ัยประช ุมว ิสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๑  เด ือน ม ีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมี                                                
   การประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 
    (๒) สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒  เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมี 
   การประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  สอบถามที ่ประชุมมีสมาชิกสภาฯท่านใดจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ                                                
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เป็นอย่างอ่ืนหรือไม ่
นายสวาท  โปทปัญญา  เสนอท ี ่ประช ุมว ่ าควรกำหนดสม ัยประช ุมสาม ัญ ประจำป ี  พ.ศ. ๒๕๖๗                                        
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ตามที่เลขานุการสภาฯได้นำเรียนมาข้างต้น คือ  
    (๑) สมัยประชุมสามัญ สมัยที ่ ๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ วันเริ่ม       
   สมัยประชุม ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๒) สม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๓ เด ือน ส ิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ว ันเริ่ ม                                               
   สมัยประชุม ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๓) สม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๔ เด ือน ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ว ันเริ่ ม                                               
   สมัยประชุม ๑ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  แจ้งที ่ประชุมจะมีสมาชิกสภาฯท่านอื ่นจะเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ             
ประธานสภาฯ  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นอย่างอื ่นอีกหรือไม่ ซ ึ ่งที ่ประชุมไม่ม ีสมาชิกสภาฯท่านใด                               
   เสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗          
   เป็นอย่างอื่นอีก 
ที่ประชุม   เห ็นชอบตามท ี ่นายสวาท  โปทป ัญญา สมาช ิกสภาเขต ๒ ได ้ เสนอกำหนด                                         
   สมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติให้กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยประชุมสามัญประจำปี 
   พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้ 
    (๑) สมัยประชุมสามัญ สมัยท ี ่  ๒ เด ือน ม ิถ ุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗                      
   มีกำหนด ๓๐ วัน  วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๒) สม ัยประชุมสาม ัญ สม ัยท ี ่  ๓ เด ือน ส ิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗                       
    มีกำหนด ๓๐ วัน  วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    (๓) สม ัยประชุมสามัญ สม ัยท ี ่  ๔ เด ือน ธ ันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗                          
   มีกำหนด ๓๐ วัน  วันเริ่มสมัยประชุม ๑ - ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 
    ๗.๒ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  

/นายสมพงษ์... 
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นายสมพงษ์  รัตนประยูร   แจ้งที่ประชุม ขอให้ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้เสนอการ     
ประธานสภาฯ  กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  
นายสมนัด  มูลยะเทพ  เสนอท ี ่ประช ุมควรพ ิจารณากำหนดสม ัยประช ุมสาม ัญ สม ัยแรก                          
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๘ ในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนดระยะเวลา ๓๐ วัน 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  จะม ีสมาช ิกสภาฯท ่านอ ื ่นจะเสนอการกำหนดสม ัยประช ุมสามัญ                        
ประธานสภาฯ  สมัยแรกของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ซึ่งที่ประชุม 
   ไม่มีสมาชิกสภาฯท่านใดเสนอการกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยประชุมสามัญ                                 
   สมัยแรกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นอย่างอื่นอีก 
มต ิ    ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 
   พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้ 
    สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  เดือน กุมภาพันธ์  
   พ.ศ. ๒๕๖๘ มีกำหนด ๓๐ วัน  วันเริ่มสมัยประชุม ๑ กุมภาพันธ์ - ๒  มีนาคม 
   พ.ศ. ๒๕๖๘ 
    ๗.๓ เรื่อง จากส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  ชี ้แจงที ่ประชุมในเรื ่องจากส่วนราชการเทศบาลตำบลศรีถ้อย ท่านสมาชิกสภา     
ประธานสภาฯ  เทศบาลฯท่านใดประสงค์ที่จะสอบถามหรือเสนอปัญหาเรื ่องใดๆ ก็ขอให้เสนอได้        
   หรือสอบถามได้ทุกเรื ่องและให้ท่านนายกเทศมนตรีฯ ได้รวบรวมชี ้แจงตอบ                     
   ให้ที่ประชุมทราบ ต่อไป 
นายสวาท  โปทปัญญา  แจ้งที ่ประชุมเสนอปัญหาความต้องการของประชาชนในพื ้นที ่ในการ                     
สมาชิกสภาฯเขต ๒ ใช ้ เส ้นทางส ัญจรถนนสายการเกษตรในเขตพ ื ้นท ี ่ เทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                
   ซึ่งมีที่ชำรุดหลายแห่งที่จะต้องทำการซ่อมแซมเพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก    
   ในการใช ้เส ้นทางโดยประชาชนในพื ้นท ี ่ต ้องการให้ม ีการดำเนินการในห้วงฤดูแล้งนี้                                       
   ซึ่งก็ได้ทราบมาว่า กองช่างเทศบาลฯได้เคยทำการสำรวจมาแล้วจึงต้องการทราบว่า                   
   มีความคืบหน้าที่จะมีการดำเนินการต่ออย่างไรหรือจะมีการดำเนินการที่ใดบ้าง 
นายสมนัด  มูลยะเทพ  สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการซ่อมแซมฝายต้นกอก  และอยากให้     
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ นำท่อระบายน้ำไปลงจุดเส้นทางบ้านทุ ่งกิ ่ว - บ้านต้นผึ ้ง หมู ่ที ่ ๑๑ บริเวณจุด ทางออก                     
   บ้านต้นผึ ่งจุดนี ้เป็นมุมเลี ้ยวรถผิวถนนแคบมากอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้                        
   ซึ่งหากนำท่อไปลงประมาณ ๒ ท่อ ก็จะทำให้รถเลี้ยวได้อย่างสะดวกขึ้น 
นายวินัย  โยธาวุธ  แจ้งที่ประชุมจากการตรวจสอบพื้นที่หมู่ที่ ๑๑ พบสภาพพื้นที่ที่เกิดจาก      
รองประธานสภาฯ การดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลศรีถ้อย เช่น การขุดลอก การทำถนน                     
   ซึ่งมีบางจุดจะมีการขุดดินจากร่องน้ำทำให้มีการขุดทำลายฝายน้ำล้นขนาดเล็ก                                   
   (แต) ของเกษตรกรที่ชักน้ำเข้าสู่นาข้าวห้วงฤดูฝนถูกทำลายไปหลายจุด  จึงเสนอ        
   อยากให้เทศบาลฯได้มีการสำรวจเพื่อทำฝายที่ถูกทำลายตามจุดต่างๆที่ได้มีการ  
   ดำเนินโครงการฯ เพื่อทำการซ่อมแซมให้ประชาชนตามจุดต่างๆที่เคยมีมาก่อน                 
   ที่จะมีการดำเนินโครงการ 
    -ฝายห้วยลึก มีรอยรั ่วอยู ่หลายจุดตามที ่ได้ทำการสำรวจจะมีรอยรั่ว                  
   ผนังกั้นน้ำ ซึ่งประชาชนอยากให้มีการดำเนินการซ่อมแซมให้ก่อนเข้าสู่ฤดูทำนาปี                                 
   และหากมีการซ่อมแซมและมีการขุดลอกด้วยสามารถนำดินไปทิ ้งที ่ที ่ดินของ                
   นายชัย หมู่ที่ ๑๑ ได้เลย 

/นายพูล... 
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นายพูล   มูลยะเทพ  เสนออยากให้มีการสำรวจถนนสายการเกษตรที่เป็นถนนหินคลุกในพื้นที่   
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ เทศบาลตำบลศรีถ้อย มีชำรุดหลายสายอยากให้มีการสำรวจและซ่อมแซมต่อไป       
    -ในพื้นที่เรื่องการจัดการน้ำยังมีเหมืองเล็กหลายจุดที่มีฝายเล็ก(แต)ชำรุด 
   ซึ ่งบางจุดก็อาจจะได้ร ับผลกระทบจากการขุดลอกจึงอยากให้ม ีการสำรวจ                    
   และซ่อมแซม 
นายสายคำ  ชัยชนะ  สอบถามความคืบหน้าการขยายเขตไฟฟ้าตามที ่ ได ้สำรวจร ่วมก ับผ ู ้จ ัดการ                                     
สมาชิกสภาฯ เขต ๑ การไฟฟ้า และได้มีการเสนอโครงการให้เทศบาลฯแล้ว 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  เร ียนเชิญนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ ้อย ได้ช ี ้แจงและตอบคำถามที่                       
ประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯได้เสนอและสอบถาม ต่อไป 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ   นำเรียนชี้แจงต่อที่ประชุม แยกประเด็น ดังนี้ 
นายกเทศมนตรีฯ   ๑. ถนนสายการเกษตรหินคลุกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลศรีถ้อย ทั้งหมด             
   ได้มีการสำรวจโดยกองช่างเทศบาลฯแล้วซึ่งก็จะได้มีการประมาณการ รายการ  
   ซ่อมแซมรายละเอียดเพ ื ่อทำแบบ ปร.๓ ปร.๔ที ่ เก ี ่ยวข ้องเพื ่อให ้ส ัมพ ันธ์                        
   กับงบประมาณที่มีอยู่ต่อไป 
    ๒. การซ่อมแซมฝายต้นกอกได้ดำเนินการแล้ว 
    ๓. พื้นที่หมู่ที่ ๑๑ ได้มีการสำรวจแล้ว เพื่อจะได้มีการดำเนินการ  ผลกระทบต่าง  ๆ        
   ที่เกิดขึ้น เช่น การซ่อมแซม ฝายเล็ก การลงท่อจุดทางเลี้ยวถนนสายบ้านทุ่งกิ่ว                     
   - หมู ่ที ่ ๑๑ ซึ ่งยังไม่สุดสาย ส่วนการซ่อมแซมฝายห้วยลึก รวมทั ้งหากมีการ                   
   ขุดลอกการทิ ้งดินอาจจะต้องทำการศึกษารายละเอียดอีกครั ้งหนึ ่งเนื ่องจาก                      
   การทิ้งดินจะนำไปทิ้งในที่เอกชนได้หรือไม่ 
    ๔. การบริหารจัดการน้ำพื้นที่ตำบลศรีถ้อย มีเหมืองบางจุดที่ประชาชน     
   ต้องการให้ทำฝายเล็ก(แต) ตามที่ท่านสมาชิกสภาฯได้สอบถามก็อยากให้ประสาน  
   ไปยังอำเภอ เนื่องจากอำเภอเป็นหน่วยงานที่ได้มีการจัดทำธรรมนูญการบริหาร  
   จัดการน้ำและมีคณะกรรมการทุกตำบล 
นายศุภกร  อะคะโล  ชี้แจงทีป่ระชุมเสริมต่อจากนายกเทศมนตรีฯ ดังนี ้
ผอ.กองช่าง   ๑. โครงการข ุดลอกเหม ืองท ุ ่ งก ิ ่ ว ได ้ม ีการเสนอโครงการไปแล้ว                            
   เป็นงบประมาณการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จะมีการทำฝายจำนวน  ๒ ตัว 
    ๒. ฝายต้นกอกได้มีการดำเนินการซ่อมแซมแล้ว 
    ๓. โครงการสำรวจไฟฟ้าหรือโครงการขยายเขตไฟฟ้าตามที ่ท ่านสมาชิกสภาฯ                             
   ได้มีการสอบถามความคืบหน้า เทศบาลฯได้มีการเสนอโครงการไปแล้ว เนื่องด้วย      
   ผู้จัดการการไฟฟ้าฯที่เคยรับโครงการฯไป ท่านได้เกษียณอายุราชการไปแล้วเมื่อ                
   ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งอาจจะต้องมีการสำรวจและเสนอโครงการไปใหม่อีกครั้ง  
    ๔. โครงการขยายไฟฟ้าถนนสายการเกษตรไปโล๊ะป่าตอง มีงบประมาณ
   ตั้งไว้ในเทศบัญญัติแล้ว 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ แจ้งที ่ประชุมตามที ่ผู ้อำนวยการกองช่างได้ชี ้แจงมาข้างต้น ซึ ่งก็ยังมี         
นายกเทศมนตรีฯ  โครงการอีกหลายโครงการที ่ยังคงค้างอยู ่ซึ ่งเป็นโครงการที ่มีบรรจุอยู ่ในแผน              
   และได้ทำการสำรวจแล้ว ซึ ่งไม่ได้นำมาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี ้ได้ เนื่ องจาก                   
   ยังอยู ่ในการประมาณราคาของกองช่าง โครงการเหล่านี้จะต้องนำงบประมาณ         
   เงินสะสมมาดำเนินโครงการและจะต้องขอเปิดประชุมวิสามัญ เพื ่อขออนุมัติ                    

/ใช้จ่ายเงินสะสม... 
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   ใช้จ่ายเงินสะสมคาดว่าประมาณ ปลายเดือน เมษายน หรือต้นเดือน พฤษภาคม                   
   ๒๕๖๗ จึงนำเรียนแจ้งที่ประชุมได้รับทราบ 
นายสวาท  โปทปัญญา  แจ้งท ี ่ประช ุมการจ่ายขาดเง ินสะสมอยากให้ลงห ินคลุกถนนสายการเกษตร                              
สมาชิกสภาฯเขต ๒ แม่น้ำสองสบ -ห้วยมะก๊าด ด้วย 
นายประทีป  ภาชนนท์  แจ้งที่ประชุมภารกิจงานพัฒนาชุมชนที่ผ่านมา ดังนี้ 
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ๑.ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย                
   ผู ้นำท้องที ่ ภาคีเครือข่าย และประชาชนตำบลศรีถ้อย ที ่ได้ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำ                            
   ณ ห้วยหาญ หมู่ที ่ ๑๐ บ้านผาแดง ต. ศรีถ้อย อ. แม่ใจ จ.พะเยา เมื่อวันที่ ๒๐               
   กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 
    ๒.ปล ัดกระทรวงพ ัฒนาส ั งคมและความม ั ่ นคงของมน ุษย ์  จะมาตรวจ                                 
   ราชการจ ังหว ัดพะเยา และจะมาตรวจเย ี ่ยมพ ื ้นท ี ่ เทศบาลตำบลศร ีถ ้อย ว ันท ี ่  ๑๘                                 
   มีนาคม ๒๕๖๗  โดยจะได้เดินทางไปยังหมู่ที่ ๑๓ บ้านปางปูเลาะ ซึ่งก็ได้รับแจ้งจาก   
   จังหวัดพะเยา โดย ผ ู ้ว ่าราชการจังหว ัดพะเยา ต ้องการให้ประชาชน เด็ก                         
   และเยาวชน รวมทั้งเทศบาลฯ หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้เข้าร่วมให้การต้อนรับ  
   ในครั้งนี ้ด้วย สำหรับงบประมาณค่าอาหารสำหรับเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็ก   
   รับผิดชอบ 
    ๓. การเตรียมการในพื ้นที ่ต้องมีการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำให้มีความเรียบร้อย                        
   ก่อนซึ ่งคาดว่าปลัด พชฯพร้อมคณะจะต้องไปตรวจเยี ่ยมฝายด้วย นอกจากนี้                      
   ยังรวมถึงที ่ท ิ ้งเปลือกกากกาแฟของประชาชนหมู ่ท ี ่  ๑๐ บ้านผาแดง ด้วย                        
   เพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นในวันดังกล่าว 
    ๔. ขอเชิญผู ้บริหาร คณะผู ้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย               
   เข ้าร ่วมโครงการแข ่งข ันก ีฬาเด ็ก เยาววชนและประชาชนต ้านยาเสพต ิด ประจำปี                               
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างวันเสาร์ ที่ ๒๔ – วันอาทิตย์ ที ่ ๒๕ กุมภาพันธ์                   
   พ.ศ. ๒๕๖๗  ณ สนามกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ        
   ตำบลศรีถ้อย หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี ตำบลศรีถ้อย 
    ๕. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะโอนงบประมาณ ๑ แสนบาทเศษๆ      
   เป็นงบประมาณบ้านพอเพียงงบประมาณจะโอนประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์                             
   ๒๕๖๗ 
นายมานพ  ใจปรีชาวัฒนากุล แจ ้ งท ี ่ ประช ุม เร ื ่ องการแก ้ ไขป ัญหาการล ้ างกาแฟ และการทิ้ งเปล ือก                                              
สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กากกาแฟของประชาชนชาวบ้านผาแดง อยากให้มีการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน เนื ่องจาก                                 
   จะมีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ซึ่งปัจจุบันน้ีก็มีกลิ่นค่อนข้างเหม็นแล้ว 
นายสุรพล  รักษ์พันธ ์  รับว่าจะติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นการล้างกาแฟต่อไป 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นางราตรี  แปงคำเรือง  ชี้แจงที่ประชุม รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ ผอ.
กองสาธารณสุขฯ  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามเอกสาร)  
รายรับ/รายจ่าย ประมาณการ เกิดขึ้นจริง 

เงินงบประมาณ 
รายรับ   
รายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีอากร _๘๕๐,๐๐๐.๐๐ ๗๓,๑๗๖.๐๐ 

/หมวดค่าธรรมเนียม... 
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หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๙๖,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๘๖๖.๑๐ 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๒๙๒.๗๖ 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด ๖๕,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๑๙๐.๐๐ 
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

  

หมวดภาษีจัดสรร ๑๗,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๗๙๗,๕๖๓.๑๕ 
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
หมวดเงินอุดหนุน ๑๖,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗,๑๔๒,๐๒๐.๐๐ 
รวม ๓๕,๔๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๑๐๒,๑๐๘.๐๑ 
รายจ่าย   
งบกลาง ๑๑,๘๖๖,๖๐๓.๐๐ ๔,๔๑๐,๘๒๓.๗๗ 
งบบุคลากร ๑๔,๓๘๐,๒๘๐.๐๐ ๔,๓๓๕,๕๗๘.๐๐ 
งบดำเนินงาน ๖,๒๘๒,๕๖๗.๐๐ ๑,๖๐๒,๖๑๑.๙๓ 
งบลงทุน ๑,๑๖๗,๑๕๐.๐๐ - 
งบเงินอุดหนุน ๑,๗๐๑,๔๐๐.๐๐ ๖๙๐,๑๐๐.๐๐ 
รวม ๓๕,๔๐๗,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๐๓๙,๑๑๓.๗๐ 
ผลต่าง รับ -จ่าย  ๒,๐๖๒,๙๙๔.๓๑ 

    สถานะการเงินการคลัง ณ ปัจจุบันยังคงมีรายจ่ายที่ค้างจ่ายอยู่ รวมทั้ง 
   รายจ่ายที่ยังไม่จำเป็นต้องรีบจ่ายก็จะต้องชะลอออกไปก่อน ทั้งนี้เพื่อนำรายจ่าย 
   ที่จำเป็นไปใช้จ่ายก่อน 
    -แจ้งเรื่องความคืบหน้าการกู้เงิน กสท.เพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ปิ๊กอัพ)                         
   แบบ ๔ ประต ู ข ับเคล ื ่อน ๔ ล ้อ ของเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย  ได ้ประสาน                       
   ไปยัง กสท.แล้ว 
    -เทศบาลตำบลศรีถ้อย โดยกองคลัง งานจัดเก็บรายได้ มีกำหนดการ         
   จัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ภาษีป้าย และภาษีโรงเรือนที่ดิน 
   และสิ่งปลูกสร้าง โดยเริ่มเก็บภาษีป้าย เดือน มีนาคม ๒๕๖๗  
นายสุรพล  รักษ์พันธ ์  แจ้งที่ประชุมเรื่องภารกิจงานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนี ้
ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ๑. การประชุมนโยบายธนาคารขยะ ว ันที ่  ๒๓ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๗                      
   เวลา ๑๓.๓๐ น. ช ่วงบ ่ายของว ันน ี ้  ณ ห ้องประชุมเทศบาลตำบลศรีถ ้อย                          
   ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
    ๒. เทศบาลตำบลศรีถ้อย กำหนดจัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาเด็ก                               
   เยาวชนและประชาชนต ้านยาเสพติด ประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗                      
   ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ - วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สนามกีฬาศูนย์ 
   พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลศรีถ้อย หมู่ที ่ ๑๒ บ้านป่าสักสามัคคี                  
   ตำบลศร ีถ ้อย  ด้วยการจ ัดการแข ่งข ันก ีฬาในคร ั ้ งน ี ้จะม ี เด ็กและเยาวชน                           
   ตลอดถึงผู ้ปกครองเด็ก ประชาชนเข้าร่วม เนืองจากเป็นกีฬาต้านยาเสพติด                       
   จึงขอความร่วมมือผู ้ เข ้าร ่วมโครงการของเทศบาลตำบลศรีถ ้อย ทุกท่าน ได้งดการดื่ม                                
   เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในระหว่างที่มีการแข่งขัน นอกจากนี้กองสาธารณสุขฯ         
   ได้นำแผ่นป้าย รณรงค์การงดดื ่มเคร ื ่องดื ่มฯ ติดไว ้ย ังสถานที ่ด ังกล่าวแล้ว                          
   จึงขอความร่วมมือทุกๆท่าน ได้ให้ความร่วมมือทั้งสองวันที่มีการจัดกิจกรรมด้วย 

/๓. ด้วยกรมส่งเสริม... 
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    ๓. ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น แจ้งมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                     
   อยากให้ทุกตำบลจัดตลาดสดสีเขียว เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงได้จัดทำตลาด                     
   สีเขียว ณ ตลาดนัดคลองถม หมู ่ที ่ ๗ บ้านขัวตาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ                     
   จังหวัดพะเยา โดยได้มีการจัดทำเวทีมีขนาดความกว้าง ๓.๕ เมตร x ๗ เมตร                          
   ส ่ วนด ้ านบนเวท ีแผ ่นป ้ ายด ้ านหล ั งจะนำป ้ ายไวน ิลม ีภาพถ ่ ายคณะผ ู ้ บร ิ หาร                                          
   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย  
    สำหรับการประชุมสภาในวันนี ้ก ็เป็นโอกาสที ่ด ีเนื ่องจากทุกท่านได้แต่งกาย                              
   ชุดเครื่องแบบสีกากี หลังจากเลิกประชุมแล้วก็จะขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณะผู้บริหาร        
   และสมาชิกสภาเทศบาล ทุกท่าน ได้ถ่ายภาพร่วมกันเพื่อนำไปติดเป็นแผ่นป้าย 
นายวินัย  โยธาวุธ  แจ้งที่ประชุม เรื ่องปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับเรื ่องแจ้ง                  
รองประธานสภาฯ มีผู ้นำขยะไปทิ ้งหรือลักลอบทิ ้งขยะ หมู ่ท ี ่ ๕ บ้านป่าสัก ซอย ๑๑ หลังบ้านยายหอม                           
   อยากให้กองสาธารณสุขฯได้ไปตรวจสอบ 
นายสุรพล  รักษ์พันธ์   รับทราบ 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
นางวารุณี  ภาชนนท์  แจ้งที ่ประชุมขอความร่วมมือที ่ประชุมประชาสัมพันธ์ให้องค์กรชุมชน                                      
ผอ.กองการศึกษาฯ หน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากกองการศึกษาฯและได้มีการเบิกจ่ายเงิน 
   ไปแล้ว ขอให้มีการใช้จ่ายเงินที่ได้รับไปใช้จ่ายให้มีความเหมาะสมกับงบประมาณ  
   ที่ได้รับไป พร้อมทั้งการรายงาน การประเมินผล การติดตามประเมินผล รายงาน   
   แจ้งกล ับให ้เทศบาลทราบ ในการรายงานก็ขอให้ม ีองค ์ประกอบครบถ้วน                    
    เช ่น เอกสารโครงการ เอกสารการใช ้จ ่ายเง ิน ภาพถ่ าย ฯลฯ ที ่ เก ี ่ยวข้อง                     
   และต้องรายงานมาภายในห้วงระยะเวลาที่กำหนดคือภายใน ๓๐ วัน ด้วย 
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีถ้อย จะเปิดรับสมัครนักเรียน                  
   อายุ ๒ ขวบ ขึ้นไป การรับสมัครจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง จึงขอประชาสัมพันธ์ 
   ที่ประชุมได้รับทราบ 
นายพูล  มูลยะเทพ  แจ้งที ่ประชุมประชาสัมพันธ์ภารกิจงานของ อสม.ได้จ ัดทำโครงการ                 
สมาชิกสภาฯเขต ๒ งดเหล้าในงานต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลศรีถ้อย 
นายโชคชัย  อุทธโยธา  แจ ้งท ี ่ประช ุมเร ื ่องความค ืบหน ้าโครงการของชลประทานพะเยา                         
นิติกร   กรณ ีท ี ่ จะมาก ่อสร ้างสถาน ีส ูบน ้ำด ้วยพล ังงานไฟฟ ้าพร ้อมระบบส ่งน้ำ                             
   หนองเล ็งทราย  ส ืบเน ื ่องมาจากการประช ุมสภาเทศบาลตำบลศร ีถ ้อย                                             
   สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ ที่เจ้าหน้าที่ชลประทานพะเยา  
   ได้มาชี้แจงกรณีดังกล่าว เพื ่อให้มีการรับมอบทรัพย์สินฯซึ ่งสภาฯได้มีความเห็น                   
   ย ังไม ่สามารถร ับมอบได ้ เน ื ่องจากย ังขาดความช ัดเจนจ ึงม ีข ้อเสนอแนะ                         
   และข้อสอบถาม ชลประทานพะเยา ดังนี้ 
    ๑. เสนอให้ชลประทานจังหวัดพะเยา หากมีการดำเนินการก่อสร้าง                   
   ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลศรีถ้อย อยากให้ก่อสร้างท่อส่งน้ำมาด้านทิศตะวันตก  
   ผ่านถนนพหลโยธิน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ได้รับประโยชน์  
   ในการใช้น้ำมากขึ้น 
    ๒. เสนอให้ ชลประทานพะเยา ไปจัดทำประชุมประชาคมประชาชน                  
   ในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย เมื่อได้จัดทำการประชุมประชาคมแล้ว ให้แจ้งต่อที่ประชุม   
   สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 

/๓.เมื่อมีการรบัมอบ... 
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    ๓.เม ื ่ อม ีการร ับมอบแล ้ว เทศบาลจะต ้องร ับผ ิดชอบในการด ูแล                       
   รักษา  ค่าใช้จ่ายมาจากที่ใด สามารถเบิกจ่ายได้จากหน่วยงานใดฯลฯ มีระเบียบ             
   หนังสือสั่งจากหน่วยงานราชการ (กรมส่งเสริม หรือหน่วยงานอื่น) หรือไม่ 
    ซึ่งในการประชุมคราวก่อน สมัยประชุมวิสามัญ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน  ๒๕๖๖  
   สภาไม่มีความเห็นใดๆ  
    สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันตามที่ได้นำเรียนมาข้างต้น ด้วยปัจจุบันโครงการ  
   ดังกล่าวจะมีการดำเนินการจร ิง โดยเม ื ่อว ันที ่  ๑๖ กุมภาพันธ ์ ๒๕๖๗ อำเภอแม่ใจ                                     
   ได ้ แจ ้ งขอเช ิญประช ุ มตรวจสอบการขอใช ้ ท ี ่ สาธารณประโยชน ์  โดยได ้ เชิญ                                     
   คณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้ที ่สาธารณประโยชน์ระดับอำเภอ เพื่อการ ก่อสร้างสถานี                           
   สูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ (รายละเอียดตามหนังสืออำเภอแม่ใจ ที่ พย  
   ๐๗๑๘/ว ๑๙๐ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) และนัดประชุมเมื่อวันพุธ ที่ ๒๑        
   ก ุมภาพ ันธ ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา  ๐๙.๐๐ น. ณ  ห ้องประช ุมพญาคำแดง ช ั ้ น ๒                                                     
   ที ่ว ่าการอำเภอแม่ใจ จ ังหวัดพะเยา โดยม ีคณะกรรมการตรวจสอบการขอใช้                             
   ที่สาธารณประโยชน์ ระดับอำเภอ ประกอบด้วย  
    ๑. ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ ่มงานบริหารงานปกครอง  ประธานคณะกรรมการ                                  
   (ป อาวุโส) 
    ๒. เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา สาขาแม่ใจ  คณะกรรมการ 
    ๓. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยหลวง     คณะกรรมการ  
    ๔. หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ปืม      คณะกรรมการ 
    ๕. ท้องถิ่นอำเภอแม่ใจ       คณะกรรมการ  
    ๖. นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แห่งท้องที่รับผิดชอบ  คณะกรรมการ 
    ๗. กำนันแห่งท้องที่รับผิดชอบ                คณะกรรมการ  
    ๘. ผู้ใหญ่บ้าน  แห่งท้องที่รับผิดชอบ              คณะกรรมการ 
    ๙. ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานปกครอง      เลขานุการ 
    ๑๐. นิติกรชำนาญการเทศบาลตำบลศรีถ้อย     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๑. เจ้าหน้าที่ปกครองผู้รับผิดชอบงานปกครอง ผู้ช่วยเลขานุการ 
   นอกจากน ี ้ ได ้ม ี เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ของชลประทานจ ั งหว ัดพะเยา ได ้มาช ี ้ แจงท ี ่ประชุม                                                               
   เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๕ แห่ง ๔ ตำบล  
    จากการหารือและการพิจารณาของที ่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   
   การขอใช้ที ่สาธารณประโยชน์ ระดับอำเภอ ได้ม ีมติ เป็นข้อเสนอแนะและ                    
   ให้ความเห็นชอบ สรุป ดังนี้ 
    ๑. คณะกรรมการฯจะพิจารณาตรวจสอบเฉพาะส่วนที ่เป็นสาธารณประโยชน์                             
   ที ่ประชาชนใช้ร ่วมกัน ภายในพื ้นท ี ่หนองเล ็งทรายท ั ้ งหมดที ่ เป ็นจ ุดก ่อสร ้าง                             
   ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดอาคารสูบน้ำซึ่งจะอยู่ในพื้นที่ชุ่มน้ำภายในพื้นที่หนองเล็งทราย 
    ๒. อาคารที ่เป็นโรงเรือนหรืออาคารที ่มีเครื ่องจักรที ่เป็นเครื ่องสูบน้ำ        
   ด้วยไฟฟ้า ตามรูปแบบแปลนจะอยู ่นอกพื ้นที ่ช ุมน้ำซึ ่งหากเป็นพื ้นที ่เอกชน                   
   หรือที่ดินของเอกชนให้เป็นหน้าที่ของชลประทานจังหวัดพะเยา ที่จะเจรจาตกลง 
   กับเจ้าของที่ดินรวมทั้งการออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเอง 
    ๓. กรณีการวางท่อส่งน้ำผ่านที่ของเอกชนให้ดำเนินการตามข้อ ๒  

/๔. หลังจาก... 
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    ๔. หล ังจากมีการดำเน ินการก ่อสร ้างแล ้วเสร ็จ หร ือก ่อสร ้างแล้ว                             
   เสร็จสมบูรณ์ หากจะต้องทำข้อตกลง MOU กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
   เพื่อโอนมอบทรัพย์สินให้มาเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มีการชี้แจง        
   เป็นหนังสือหรือมีหลักฐานเป็นหนังสือเรื ่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นค่าไฟฟ้า         
   ค่าบำรุงรักษา โดยระบุว ่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สามารถขออนุมัติ งบประมาณ                           
   เพ ื ่ อมาเป ็นค ่ าใช ้จ ่ ายหน ่วยงานใดบ ้าง ม ีว ิ ธ ีการหล ักเกณฑ ์อย ่ างไร พร ้อมทั้ ง                                           
   จะต้องมีหนังสือแจ้งเวียนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้รับทราบ   
   ล ่วงหน ้าก ่อนท ี ่ จะม ีการทำ MOU ซ ึ ่ งในเร ื ่ องน ี ้ ประธานในท ี ่ประช ุมได้ แจ ้ งให้                                      
   ชลประทานพะเยา ได้ร ีบดำเนินการทำหนังสือแจ้งเว ียนให้องค์กรปกครอง                   
   ส่วนท้องถิ่นทราบโดยเร็ว ซึ่งชลประทานพะเยา รับว่าจะรีบดำเนินการภายใน   
   เดือน มีนาคม ๒๕๖๗ 
    ๕. ในว ั นท ี ่ ม ี การส ่ งมอบทร ั พย ์ สิ น MOU ชลประทานจ ั งหว ั ดพะเยา                                          
   จะต้องนำหลักฐานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมาแสดงเพื่อส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   ด้วย  เช่น  หนังสือให้ความยินยอมจากเอกชนให้วางท่อผ่านที่ดิน หรือมีการอุทิศ   
   ที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ ฯลฯ 
    จึงนำเรียนแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ 
นายวินัย  โยธาวุธ  แจ้งท ี ่ประช ุมเสนอความเห ็นเก ี ่ยวก ับพื ้นท ี ่หนองเล ็งทรายที ่อย ู ่ ในพ ื ้นที่                                    
รองประธานสภาฯ ของเทศบาลตำบลศรีถ ้อย อยากจะให้ม ีการปรับปรุงท่าเร ือหนองเล็งทราย                     
   ท ี ่ เ คย ใช ้ เป ็นสถานท ี ่ จ ั ดการแข ่ งข ันก ีฬา เร ื อพายม ี แนวทางจะทำ ได้                                  
   หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันท่าเรือที่ได้มีการดำเนินการก่อสร้างทรุดโทรม ไม้ผุพัง         
   ทั ้งน ี ้หากม ีการซ ่อมแซมได ้ก ็น ่าจะเป ็นการสอดร ับกับแ นวทางการพัฒนา                       
   หนองเล็งทราย เฟส ต่อๆไปที ่จะทำให้เป็นสถานที ่ท่องเทียว หรืออนาคตอาจ                  
   จะของบประมาณมาสนับสนุนในส่วนนี ้หรือการขยายเขตไฟฟ้าลงไปยังพื ้นที ่ ดังกล่าวนี้                          
   ทั้งนี ้เพื ่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเทศบาลตำบลศรีถ้อย ยังมีการบำรุงรักษาอยู่                    
   ไม่ทราบว่าจะมีแนวทางเป็นไปได้หรือไม่อย่างไร 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร  สอบถามความคืบหน้าการดำเนินการก่อสร้างฝาย และอ่างเก็บน้ำห้วยหก  หมู่ที่ ๘                    
ประธานสภาฯ  บ้านท่าต้นหาด รวมทั้งพื้นที่ที ่จะทำฝายกักเก็บน้ำ หมู่ที ่ ๑๐ บ้านผาแดง หมู่ที ่ ๑๓    
   บ้านปางปูเลาะ ตำบลศรีถ ้อย อำเภอแม่ใจ จ ังหวัดพะเยา ตามที ่ได ้ม ีการเดิน สำรวจ                                  
   ไม่ทราบว่าจะมีการดำเนินการจริงหรือไม่และจะดำเนินการเมื่อใด 
ด.ต.เทพสงวน  ปันสุวรรณ ชี ้แจงตามที่ท่านประธานสภาฯและท่านรองประธานสภาฯได้สอบถาม
นายกเทศมนตรีฯ  และเสนอความเห็น ขออนุญาตนำเรียนต่อที่ประชุม ดังนี ้
    ๑. การพัฒนาหรือปรับปรุง ท่าเรือหนองเล็งทราย ไม่มีความชัดเจน                    
   ว่าหน่วยงานใดรับผิดชอบเนื่องจากขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้างจะมีหน่วยงาน 
   คือ อำเภอแม่ใจ และเทศบาลตำบลแม่ใจ ดำเนินการและไม่ม ีความชัดเจน                        
   ว่ามีการใช้งบประมาณจากหน่วยงานใด แหล่งงบประมาณจากที่ใด นอกจากนี้                   
   ก็ไม่ได้มีการมอบหมายหรือมอบหน้าที่ให้เทศบาลตำบลศรีถ้อย ดูแล รักษา ดังนั้น 
   เทศบาลตำบลศรีถ้อย จึงยังไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม 
   หรือก่อสร้างใดๆได้ 
    ๒. การสำรวจแหล่งน้ำหรือการพัฒนาแหล่งน้ำในพื ้นที ่ เทศบาลตำบลศรีถ ้อย                                                           
   เช่น ฝายขนาดใหญ่ หรืออ่างเก็บน้ำห้วยหก 

/ตามที่เคย... 
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     ตามที่เคยมีการเดินสำรวจและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาตรวจสอบ ความเป็นไปได้   
   ในการดำเนินการก่อสร้างซึ ่งก็มีหลักเกณฑ์ต่างๆที ่ต้องมีการพิจารณาก่อนที่                   
   จะมีการดำเนินการก่อสร้างจริง ดังนี ้
    (๑) พื้นที่ที ่จะดำเนินการอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยหลวง รวมทั้ง เป็นพื้นที่                    
   ป่าด้วย ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากอุทยาน และป่าไม้ด้วย  
    (๒) การประชุมประชาคม ประชาชนในพื ้นท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับผลประโยชน์                      
   จากการก่อสร้างและประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบด้วย  ถึงแม้การประชาคม 
   ในพื้นที ่อาจจะไม่มีปัญหาก็ตาม พื ้นที ่ได้รับประโยชน์หมายถึงพื ้นที ่ที ่สามารถ                
   ส่งน้ำไปถึงได้อาจจะเป็นต่างตำบลก็ได ้
    (๓) ต้องมีการวิจัยผลกระทบต่อสิ ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง   
   ซึ่งก็จะมีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมดำเนินวิจัย ตามระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  
    สรุปก็ค ือ จะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ว ิธ ีการต่างๆเหล่านี ้ด ้วย                                                  
   ซึ ่งก ็ เช ื ่อว ่าม ีแนวโน ้มท ี ่จะม ีการดำเน ินการก ่อสร ้างได ้ แต่ อาจจะต้องใช้                              
   เวลาค่อนข้างนานเร็วที่สุดคาดว่าประมาณไม่เกิน ๒ ปี 
    จึงนำเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
นายสมพงษ์  รัตนประยูร   ได้ถามที่ประชุมว่า จะมี ผู้ใดเสนอเรื ่องอื ่นๆในที่ประชุมอีกหรือไม่  ซึ ่งไม่มีผู ้ใด                  
ประธานสภาฯ  เสนอ เรื่องอื่นๆในที่ประชุมอีก ถือว่าที่ประชุมรับทราบ และขอขอบคุณผู้เข้าร่วม
   การประชุมและปิดการประชุม 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๒๐ น. 

 
    (ลงชื่อ)............................................. .............ผู้จดบันทึก/พิมพร์ายงานการประชุม 
               (นายโชคชัย  อุทธโยธา) 
        เลขานุการสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 
  คณะกรรมการสามัญตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุม
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗  วันพุธ ที่  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗   ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล                     
ตำบลศรีถ้อย  สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗  
แล้ว เห็นว่ามีความถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
         (ลงชื่อ)................................................ ประธานกรรมการฯ 
                  (นายวินัย  โยธาวุธ) 
      สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑  
 
 
(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
 (นายสายคำ  ชัยชนะ)          (นายบุญเที่ยง  วงค์พิใจ) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 

/(ลงชื่อ)... 
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(ลงชื่อ).................................................... กรรมการ      (ลงช่ือ) .................................................กรรมการ 
    (นายไสว  วงราจา)       (นางสาวดวงเดือน  อุทธโยธา) 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๑         สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย เขต ๒ 
 
 
  สภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย ในการประชุมสภา เทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมวิสามัญ                                                                     
สมัยที่ ๑   ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันพฤหัสบดี ที่  ๑๖  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันศุกร์ ที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน 
 
 
 
     (ลงชื่อ).......................................... ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายสมพงษ์  รัตนประยูร) 
         ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีถ้อย 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


